

BÁO CÁO

Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 đến trước kỳ họp thường lệ
cuối năm 2024 của HĐND huyện Cờ Đỏ khóa XII

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII.

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND huyện Cờ Đỏ khóa XII. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Cử tri xã Thạnh Phú:

- **Nội dung 1:** Tuyến đường trục Nông trường Cờ Đỏ từ kinh 1 đến kinh 7, hiện nay mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ kinh 1 đến kinh 4; kiến nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn còn lại để tạo điều kiện cho bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và chỉ đạo các ngành tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- **Nội dung 2:** Hiện nay trên địa bàn ấp 4, xã Thạnh Phú còn 12 km đường đá bụi, việc đi lại và vận chuyển hàng hoá rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đề nghị UBND huyện sớm đầu tư xây dựng đường bê tông để người dân đi lại và thuận lợi trong lưu thông hàng hóa.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành và địa phương khảo sát, tham mưu xem xét đầu tư.

2. Cử tri xã Đông Hiệp:

- **Nội dung 1:** Hiện nay tuyến Bờ Nam Kênh Đứng ấp Đông Phước và ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại rất khó khăn, kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường bê tông tuyến này, để việc lưu thông của người dân được thuận lợi hơn.

Trả lời: Tuyến này đã có trong kế hoạch đầu tư công 2020-2025 và Ủy ban nhân dân huyện sẽ bố trí vốn đầu tư vào năm 2025.

- **Nội dung 2:** Hiện tại nhà lồng Chợ số 8 đã xuống cấp, hư hỏng và lượng rác tại Chợ số 8 phát sinh hàng ngày khá nhiều, tuy nhiên đơn vị thu gom rác cả tuần không vào lấy rác, gây mùi hôi thối trong khu vực chợ, kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp nhà lồng chợ để các hộ tiểu thương có nơi buôn

bán thông thoáng, ổn định; đồng thời, làm việc với đơn vị thu gom rác để lấy rác thường xuyên trong khu vực chợ.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1418/UBND-TNMT ngày 08 tháng 9 năm 2023 về việc về việc tăng cường quản lý việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện và Công văn số 922/UBND-TNMT ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc tăng cường công tác quản lý về môi trường trên địa bàn huyện gửi đến các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 758/PTNMT ngày 14/6/2024 về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn gửi đến Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ để chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện.

Đối với việc đầu tư, nâng cấp nhà lồng chợ thì UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát và xem xét bố trí vốn thực hiện nâng cấp vào năm 2025.

3. Cử tri xã Đông Thắng:

- **Nội dung 1:** Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đã triển khai thực hiện, tuy nhiên việc xây dựng đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước, gây khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, trong quá trình thi công đã làm hư hỏng đường giao thông nông thôn đoạn thuộc Bờ Bắc và Bờ Nam Kinh Đứng và gây ra bụi rất nhiều làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đề nghị UBND huyện có kế hoạch nạo vét tuyến kênh Xéo, ấp Thới Hiệp để người dân có nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kiến nghị đơn vị thi công cần có giải pháp khắc phục tình trạng bụi bặm và hư hỏng đường giao thông nông thôn để người dân đi lại được dễ dàng.

Trả lời: Dự án Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn từ kênh Xáng bộ đến kênh Xéo có khoảng 15 hộ có đất sản xuất lúa bị ảnh hưởng. Hiện đơn vị thi công đã đào đất để làm đường qua phần đất của 11 hộ (đã nhận tiền bồi thường), còn lại khoảng 4 hộ chưa đào đất do chưa nhận bồi thường (04 hộ bị ảnh hưởng Trạm dừng nghỉ), trong đó 03 hộ không có đường nước để canh tác do phần đất bị cắt ngang cao tốc, hiện tại vụ lúa Đông Xuân 2025 có thể bơm nhờ đường nước từ hộ dân lân cận do phần đất này chưa bị cắt công trình cao tốc nên có thể bơm nhờ đường nước từ kênh Xéo lên. Tuy nhiên, khi dự án Cao tốc cắt ngang 4 hộ còn lại thì phần đất còn lại không có đường nước. Trước mắt do đoạn tại Trạm dừng chân chưa thi công nên 4 hộ vẫn có nguồn nước sản xuất. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát có giải pháp đề xuất cụ thể. Hiện tại tuyến kênh Xéo đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Đối với việc khắc phục tình trạng bụi bặm và hư hỏng đường giao thông nông thôn để người dân đi lại được dễ dàng khi thi công dự án Cao tốc, Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận và kiến nghị chủ đầu tư xem xét giải quyết.

- **Nội dung 2:** Hiện nay bãi rác xã Đông Thắng thường xuyên rò rỉ nước, xả nước thải ra kênh và mùi hôi của khói bãi rác. Đồng thời, nhà máy nước sạch hiện nay đang lấy nước từ nguồn nước sông Kinh Đứng (gần khu vực bãi rác) để cung

cấp cho bà con sử dụng, lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân; kiến nghị các cấp, các ngành sớm có giải pháp khắc phục.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện gia cố đê bao và phủ bạt đối với các ô chôn lấp rác tại Bãi rác Đông Thắng để hạn chế nước rỉ rác. Đối với ô rác chưa đầy bạt, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ phối hợp với Sở ngành thành phố triển khai phương án đầy bạt và xử lý mùi hôi.

4. Cử tri thị trấn Cờ Đỏ: Hiện nay một số đèn chiếu sáng tại các tuyến đường tỉnh 919, 921, 922 và tại cầu Cờ Đỏ đã bị hư hỏng, tiềm ẩn tại nạn giao thông, đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra khắc phục.

Trả lời: Các hệ thống chiếu sáng trên Đường tỉnh 919, 921, 922 hàng năm đều được duy tu, sửa chữa (6 tháng đầu năm đã sửa xong 1 đợt) nhằm khắc phục các bóng bị hư hỏng và đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm. Hiện nay hồ sơ sửa chữa các hệ thống chiếu sáng (6 tháng cuối năm) đang lập thủ tục đấu thầu, khi hoàn thành các bước sẽ tiến hành sửa chữa các bóng bị hư hỏng, không sáng nêu trên. Ngoài ra thì hệ thống chiếu sáng trên cầu Cờ Đỏ hiện nay do Sở Giao thông vận tải thành phố làm chủ đầu tư, đến nay nhà thầu thi công chưa bàn giao cho chủ đầu tư trong đó có hạng mục chiếu sáng công cộng, huyện đã có kiến nghị đến chủ đầu tư có biện pháp khắc phục sớm nhất để phục vụ người dân.

5. Cử tri xã Thới Xuân: Hiện nay gia đình gặp khó trong các giao dịch vì giấy tờ đất sai vị trí bản vẽ, gia đình có nộp hồ sơ lên cấp huyện chỉnh sửa nhưng chưa được giải quyết, đề nghị ngành chuyên môn xem xét giải quyết.

Trả lời: Đối với nội dung trên, Huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp các đơn vị có liên quan giúp tháo gỡ đối với các trường hợp cụ thể mà hộ dân có liên hệ đăng ký thực hiện điều chỉnh hoặc đính chính hồ sơ đất đai (nếu có).

6. Cử tri xã Trung An:

- **Nội dung 1:** Hiện nay khu vực Cống Bà Nga và Cầu Chùa đã bồi lắng và ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nạo vét Cống Bà Nga và xây dựng cống thoát nước khu vực Cầu Chùa để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đã có khảo sát đối với các vị trí cống thoát nước nêu trên để có hướng cải tạo. Tuy nhiên, có 02 hộ dân không đồng tình thực hiện vì hiện trạng thoát nước của cống nằm trên phần đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trung An xác minh lại nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 hộ dân nêu trên làm cơ sở xem xét đề xuất phương án xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của khu vực. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Trung An vận động hộ dân tự quản tốt vệ sinh môi trường đối với các khu vực nêu trên.

- **Nội dung 2:** Tuyến Trà Éch, xã Trung An đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại rất khó khăn, kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường bê tông tuyến này.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành và địa phương khảo sát, tham mưu xem xét đầu tư.

- **Nội dung 3:** Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch sửa chữa tuyến lộ từ đầu cầu Bắc Đương đến cầu lếp Vò, xã Trung Thạnh.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung vào trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án bổ sung trong kế hoạch đầu tư công.

- **Nội dung 4:** Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch nạo vét tuyến kênh giáp ranh thuộc ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An với xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh.

Trả lời: Tuyến kênh này là kênh Ranh giữa xã Trung An, huyện Cờ Đỏ và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Do đó, UBND huyện ghi nhận ý kiến đề xuất của cử tri và sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban nhân dân xã Trung An và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình khảo sát hợp dân sớm đề xuất phương án thực hiện.

7. Cử tri xã Trung Hưng: đề nghị làm mới công thoát nước Khu A tại Khu dân cư ấp Thạnh Quới 1 dài 150m.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn khảo sát cập nhật bổ sung hạng mục này vào công trình khi có dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng của khu dân cư xã Trung Hưng.

8. Cử tri xã Đông Thắng và Thạnh Phú: Hiện nay tình trạng dây leo và cây xanh gần lưới điện nông thôn, cũng như tình trạng dây điện hiện nay nằm trên một số mái nhà của người dân, tiềm ẩn cháy nổ rất nguy hiểm, đề nghị ngành điện lực sớm có hướng giải quyết.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Điện lực Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân các xã tiến hành khảo sát các vị trí nêu trên và có kế hoạch phát quang cây cối, gia cố trụ và dây điện nhằm tránh các sự cố có thể xảy ra, đến nay đang thực hiện.

9. Cử tri xã Thới Hưng: Tuyến lộ trung tâm xã Thới Hưng được triển khai nâng cấp, mở rộng nhưng đơn vị thi công thực hiện quá chậm, hiện còn một đoạn hơn 3 km và một cây cầu chưa thực hiện xong nên việc đi lại của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, khắc phục đoạn đường từ cầu số 3 đến cầu số 4, mới đưa vào sử dụng đã bị bong tróc, để giúp người dân đi lại dễ dàng và hạn chế tai nạn giao thông.

Trả lời: Do đơn vị thi công gặp trường hợp bất khả kháng (người đại diện công ty mất đột ngột) nên Công ty cần thời gian để làm thủ tục pháp lý, trong thời gian làm thủ tục pháp lý các nguồn tài chính bị đóng băng nên Công ty không đủ thời gian và nguồn lực để tiếp tục thi công công trình nên Ủy ban nhân dân huyện

chỉ đạo chấm dứt hợp đồng để lựa chọn đơn vị thi công mới dự kiến công trình hoàn thành 31/12/2024.

Đối với đoạn đường từ cầu số 3 đến cầu số 4 chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư sẽ cùng với các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục một số chỗ bong tróc trước khi đưa vào sử dụng.

10. Cử tri xã Đông Thăng: Hiện tại lộ giao thông nông thôn ngang 3,5m tuyến Kênh Đứng, ấp Thới Hiệp một số đoạn đang bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị ngành chuyên môn khảo sát và có phương án khắc phục tình trạng sạt lở trên.

Trả lời: Đối với tuyến lộ kênh Đứng có một số điểm sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện đã ghi vốn và giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm Chủ đầu tư để khắc phục, đến nay công trình này đang lựa chọn nhà thầu thi công và sẽ giao đơn vị thi công triển khai thực hiện trong tháng 12 năm 2024.

11. Cử tri xã Đông Hiệp: Hiện tại nguồn điện hạ thế tuyến Bờ Nam Kênh Đứng trên địa bàn ấp Đông Lợi đã bị quá tải, không đủ công suất, gây khó khăn trong sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của người dân; đề nghị ngành điện sớm cải tạo, nâng cấp, nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trả lời: Thời gian qua tình trạng điện sinh hoạt thường xuyên bị quá tải gây ra tình trạng không đủ công suất hoặc mất điện cục bộ tại một số khu vực, nguyên nhân do như cầu người dân sử dụng thiết bị điện tăng (máy điều hòa, tủ lạnh và một số thiết bị điện công suất cao...) nên xảy ra quá tải trạm bình. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp với Điện lực Cờ Đỏ khảo sát, ngành điện đã lập kế hoạch tăng cường công suất trạm bình và tiến hành cắt lưới, lắp mới thêm các trạm biến áp nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.

12. Cử tri thị trấn Cờ Đỏ: Hiện tại tuyến đường tỉnh 919, đoạn từ ngã 3 đường vào trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ đến Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ thuộc ấp Thới Bình thường xuyên xảy ra tình trạng bị ngập khi trời mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và mua bán của người dân; đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng vỉa hè và hệ thống cống thoát nước đoạn đường này.

Trả lời: Huyện đã giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã khảo sát và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện khắc phục điểm ngập nghẹt cục bộ tại ngã ba đường vào Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ trong năm 2025. Còn đối với việc đầu tư vỉa hè và hệ thống thoát nước đến Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ xin ghi nhận và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét ghi vốn để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Cử tri thị trấn Cờ Đỏ: Hiện nay khu vực từ Bệnh viện Quân dân y đến cầu Đường Tắt hệ thống loa truyền thanh đã bị hư hỏng, đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra khắc phục.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kết hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện và UBND thị trấn

Cờ Đỏ đi khảo sát thực tế hệ thống loa truyền thanh từ Bệnh viện Quân dân y đến cầu Đường Tắt trong thời gian sớm nhất, để khắc phục tình trạng hư hỏng.

1. Cử tri xã Đông Hiệp:

- **Nội dung 1:** Hiện tại đối tượng Bảo trợ xã hội chết, gia đình nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp mai táng phí thì thời gian gần 03 tháng sau mới nhận được tiền hỗ trợ; đề nghị ngành chuyên môn kiểm tra và xem xét lại quy trình làm hồ sơ cấp phát tiền trợ cấp mai táng phí cần nhanh chóng và kịp thời cho người dân.

Trả lời: Về quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định, cụ thể phải thực hiện quy trình thôi hưởng chế độ hưởng trợ cấp xã hội trước và sau có quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì mới thực hiện tiếp quy trình hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng theo điều 10 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại quy trình giải quyết hồ sơ sớm hơn để cấp phát tiền trợ cấp kịp thời cho người dân.

- **Nội dung 2:** Hiện nay việc vận động được người dân tham gia BHYT là rất khó khăn nhưng vào những ngày cuối tháng thì cơ quan BHXH huyện lại ngưng không tiếp nhận danh sách đăng ký của nhân viên thu, dẫn đến chậm trễ trong đăng nộp; kiến nghị cơ quan BHXH huyện cần chủ động tiếp nhận danh sách đăng ký tham gia BHYT của nhân viên thu BHYT ở cơ sở nộp lên để giải quyết kịp thời cho người dân.

Trả lời: Hiện nay Bảo hiểm xã hội huyện căn cứ Hợp đồng số 006/HĐ/2024/BHXHTPCT-BĐTPCT giữa BHXH thành phố Cần Thơ và Bru điện thành phố Cần Thơ thực hiện ủy quyền thu BHXH, BHYT cho tổ chức dịch vụ thu Bru Điện. Theo đó Bru điện huyện Cờ Đỏ nhận hồ sơ và danh sách trực tiếp từ các đại lý thu và nhân viên thu, theo qui trình hằng ngày Bru điện phải lập hồ sơ và nộp số tiền của người tham gia về cho cơ quan BHXH huyện để phát sinh kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Qua ý kiến phản ánh của quý cử tri, Bảo hiểm xã hội huyện xin ghi nhận nội dung trên đồng thời sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở làm việc rút kinh nghiệm đối với tổ chức dịch vụ thu Bru điện trên địa bàn để tổ chức dịch vụ thu Bru điện thực hiện đúng điểm 5.2 khoản 5 Điều 32 Quyết định 490/QĐ- BHXH, ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH VN về việc hằng ngày phải lập hồ sơ và nộp số tiền của người tham gia cho cơ quan BHXH huyện để phát sinh kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH TN, BHYT để khắc phục vấn đề quý cử tri đã nêu trên.

III. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

1. **Cử tri xã, thị trấn:** Trong thời gian qua ở địa phương có trường hợp thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng cha, mẹ của thanh niên đó không được cấp thẻ BHYT, đề nghị các cấp, các ngành xem xét cấp thẻ BHYT theo quy định.

Trả lời: Trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, huyện Cờ Đỏ phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Cần Thơ tiến hành cấp bảo hiểm y tế cho bản thân công dân và gia đình trước khi tổ chức lễ giao nhận quân trừ các trường hợp công dân là nguồn tuyển chọn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ Động và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (các trường hợp này đơn vị quản lý sẽ tiến hành rà soát cấp trong quá trình huấn luyện tại đơn vị). Bên cạnh đó, những trường hợp thân nhân đã được cấp bảo hiểm y tế thì Công an thành phố sẽ không đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế mới. Đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị hư hỏng, thất lạc hoặc hết hạn sử dụng thì chiến sỹ đang thực hiện nghĩa vụ ở đơn vị nào phải liên hệ cán bộ phụ trách bảo hiểm chính sách ở đơn vị đó thực hiện các thủ tục đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân.

2. Cử tri xã Thạnh Phú: Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức và thủ đoạn, gây hoang mang trong nhân dân, đề nghị Đài truyền thanh huyện phối hợp với ngành Công an, hàng tuần cần có chuyên mục phát sóng, nhằm cảnh giác và hạn chế việc người dân bị lừa đảo.

Trả lời: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện Cờ Đỏ phối hợp với các cấp, các ngành đã tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thông qua các hội nghị, cuộc họp..., thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua các trang fanpage của đơn vị, các trang mạng xã hội như facebook, zalo, các hội, nhóm trên khắp các diễn đàn mạng xã hội; đồng thời xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tiến hành tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng dự báo diễn ra phức tạp và ngày càng tinh vi. Để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm này, Công an huyện Cờ Đỏ đã và đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, điều tra xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nhất là lừa đảo qua mạng), tập trung một số biện pháp sau:

Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; thường xuyên thông báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương rà soát phát hiện và đề xuất khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong những lĩnh vực thường xuyên xảy ra tội phạm lừa đảo như: lĩnh vực đầu tư, huy động vốn, kinh doanh bất động sản, cho vay qua ứng dụng (app), vay ngân hàng, thanh toán điện tử, hoạt động trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ thuê bao di động,... Chủ động phối hợp với các ngân hàng phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để phát hiện, truy vết tội phạm.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet; chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn tiến hành điều tra xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Chỉ đạo Công an xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ chấp hành nghiêm quy định của Bộ Luật hình sự, Bộ Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 29/11/2021).

Công an huyện Cờ Đỏ đã và đang chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã thị trấn tuân thủ nghiêm các quy định trên, chủ động tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm mà người dân phản ánh, tổ chức các hình thức tố giác khác nhau (đường dây nóng, hộp thư tố giác,...) tạo thuận lợi cho người dân trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet nói riêng.

Nay, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND huyện Cờ Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ VN huyện, đại biểu HĐND huyện và cử tri được rõ. / *ĐVL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- UB MTTQ VN huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- TT Văn hóa – TT và TT huyện;
- TT HĐND; UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Le Chi Phuong
Lê Chi Phương